

สารจากเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์  
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓



เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตลอดจนส่วนราชการและสำนักงานที่มประเทศไทยทั้งหมดในญี่ปุ่น ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทุกท่าน โดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดให้การคุ้มครองดูแลพี่น้องทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายทั้งปวง สามารถปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบได้โดยสมบูรณ์ สมดังเจตนารมณ์

ผมมารับหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา ๒ เดือนเศษแล้ว ช่วงที่ผมเดินทางมาถึงใหม่ๆ อยู่ในช่วงฤดูทอດกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนไทย ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานทอດกฐินที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นพี่น้องคนไทยจำนวนมากที่แม้จะพำนักอยู่ในต่างประเทศ แต่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยด้วยการมาร่วมกันทำบุญในวาระที่สำคัญเช่นนี้ ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกงสุลสัญจรขึ้นที่วัดฯ ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนไทยที่มาทำบุญและต้องการติดต่อกองด้านกงสุล ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีกำหนดการจัดกงสุลสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่นอีกอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้พี่น้องชาวไทยติดตามกำหนดการในรายละเอียดจากฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

ในเดือนธันวาคมก็มีวันสำคัญของพวกเราคนไทยทุกคน ได้แก่วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงเช้า และจัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับแขกรับเชิญทั้งชาวไทย ญี่ปุ่น และคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ณ โรงแรมอิมพีเรียลในช่วงค่ำ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสองอย่างเนืองแน่น แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพวกเรา และมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีที่ชาวญี่ปุ่นและต่างชาติมีต่อประเทศไทย

แม้ว่าวันปีใหม่อาจเป็นเพียงวันหนึ่งซึ่งไม่ต่างจากวันอื่นๆ ใน ๑ ปี แต่บรรยากาศโดยรอบก็น่าจะช่วยให้พวกเรา มีเวลาร่างที่จะไตร่ตรองว่า ๑ ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดพลาดบ้างหรือไม่และควรจะปรับปรุงตนเองอย่างไร รวมทั้งสามารถตั้งเป้าหมายว่าใน ๑ ปีต่อไปนี้ เราต้องการบรรลุเป้าหมายใดในการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำงาน และวางแผนการใช้ชีวิตให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างมีสติ ไม่ประมาทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร